



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง ค่าตอบแทนนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่บทความทางวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีพันธกิจด้านการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตผลงานวิจัย ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ จึงกำหนดเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนนักวิจัยในการผลิตและเผยแพร่บทความทางวิชาการและวิจัยในระดับต่าง ๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ให้ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกินบทความละ 2,000 บาท
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ก.ก.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ให้ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกินบทความละ 4,000 บาท
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ได้แก่ SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ISI หรือ Scopus เป็นต้น หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ให้ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกินบทความละ 6,000 บาท

ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในประกาศนี้ จะต้องไม่เป็นผลงานที่ใช้เพื่อการสำเร็จการศึกษาในระดับใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร